

Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của chi bộ

Công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Chi bộ trực thuộc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý đảng viên, để đảng viên luôn giữ vững tính tiên phong, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm; mặt khác, còn góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất, tư cách của đảng viên.



Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thôn Đồng Văn, xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

Ảnh: ĐÀO QUYÊN

Nội dung công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng bao gồm: Quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý hoạt động công tác và hoạt động quan hệ xã hội; quản lý chế độ sinh hoạt đảng và quản lý hồ sơ đảng viên. Thông qua công tác quản lý đảng viên giúp tổ chức đảng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, có thái độ và trách nhiệm thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước... Từ đó, thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có trình độ, năng lực công tác tốt, tư duy sáng tạo, luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng, nhất là, khi Đảng ta là Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên được giao trọng trách nắm giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy của hệ thống chính trị thì điều này càng có ý nghĩa và nhiệm vụ

quan trọng. Bởi vì, nếu buông lỏng công tác quản lý, những đảng viên có chức, có quyền dễ lạm quyền, cửa quyền; bị thoái hóa, biến chất... Nguy cơ điển hình là học sinh và lạm dụng quyền, làm điều sai trái; quan liêu, hách dịch, tham nhũng, cửa quyền... làm cho uy tín của Đảng trước nhân dân bị giảm sút. Để khắc phục nguyên nhân và ngăn ngừa nguy cơ như đã nêu, Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn, "tự mình" vươn lên cả về tư tưởng và chất lượng đảng viên. Cấp ủy cơ sở, chi bộ phải làm tốt công tác quản lý đảng viên nói chung, nhất là đảng viên là cán bộ giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan Đảng, bộ máy chính quyền, các đoàn thể nhân dân. Từ đó, giúp cấp ủy, chi bộ kịp thời nắm bắt kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên; phát hiện những đảng viên không đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 699 tổ chức cơ sở đảng,

trong đó 449 đảng bộ cơ sở, 250 chi bộ cơ sở với 108.826 đảng viên (số liệu tính đến tháng 1/2022). Trong những năm qua, công tác quản lý đảng viên được chú trọng thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên ở một số chi bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế ở các khâu như: Hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đảng viên chưa cao, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên chưa thường xuyên, kịp thời; việc nắm bắt, ngăn chặn và đấu tranh phân biệt những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ cho đảng viên thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng thấp; khâu chỉ đạo việc bổ sung hồ sơ đảng viên chưa kịp thời; một số đảng viên chưa gương mẫu, chưa tích cực tham gia sinh hoạt đảng và sinh hoạt với nhân dân ở nơi cư trú. Thông tin về đảng viên nắm chưa đầy đủ, nên còn tình trạng gian lận tuổi, bằng cấp, thành tích; quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn nặng hình thức hồ sơ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên trước hết là do cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức, có nơi lãnh đạo cơ quan, đơn vị đồng thời là người đứng đầu cấp ủy thiếu sâu sát trong công tác quản lý đảng viên, nặng về thực hiện quản lý công chức. Cấp ủy và tổ chức đảng cấp trên cơ sở hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cơ sở, chi bộ trong việc quản lý đảng viên chưa thường xuyên, còn lúng túng, nể nang phát hiện vi phạm...

Để công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đáp ứng nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trước tiên cần nâng cao nhận thức cấp ủy cơ sở, chi bộ về tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Thực hiện vấn đề này các chi bộ cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết phải tăng cường quản lý đảng viên, cần xác định rõ trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ về công tác quản lý đảng viên. Trong quản lý cần bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, của đảng viên. Cùng với đó, phải thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý đảng viên, nâng cao ý thức tự quản lý của mỗi đảng viên để từng đảng viên cần phải kiên định lập trường chính trị, kịp thời đấu tranh ngăn chặn những lệch lạc, sai trái; tích cực tham gia các hoạt động để tự hoàn thiện mình. Xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh làm cơ sở, động lực cho công tác quản lý đảng viên, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các cấp ủy và cá nhân đảng viên vi phạm.

Thạc sĩ Lê Mai Phương
Khoa Xây dựng Đảng,
Trường Chính trị Thái Bình

Cũng giống như những năm học trước, năm học này, phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 là xét tuyển. Riêng các trường THCS chất lượng cao sẽ kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Phương thức tuyển sinh vào các trường THPT công lập là thi tuyển. Về môn thi, thí sinh dự thi 3 môn, gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; ngoài 3 môn trên, thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình có thêm bài thi môn chuyên do thí sinh tự đăng ký. Hiện tại, các cấp học trong toàn tỉnh đang gấp rút hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp. Việc tổ chức tuyển sinh bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến tiểu học, THCS đã phối hợp chặt chẽ với đại diện thanh niên, lực lượng tuyến đầu, thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh để người dân nắm được chủ trương, kế hoạch tuyển sinh để kiểm tra, giám sát. Phòng cũng đã có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện tuyển sinh đầu cấp về hình thức tuyển sinh, thời gian, đối tượng, điều kiện xét tuyển, cách thức tổ chức tuyển sinh, việc chia lớp, xếp lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời, tiến hành điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, bảo đảm đủ điều kiện cho học sinh học tập với phương châm phân tuyến hợp lý, tránh tình trạng quá tải, bảo đảm chính xác, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng phổ cập giáo dục.

Tại thành phố Thái Bình, năm học này, việc tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học và THCS giữ nguyên như năm học trước. Trong đó, chú trọng việc giao chỉ tiêu cho từng trường để bảo đảm việc tuyển sinh đúng tuyến, công khai, minh bạch. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 của 19 trường trên địa bàn là 3.800 học sinh với 87 lớp, trung bình 43 học sinh/lớp, thấp hơn nhiều năm học trước. Dựa trên hệ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và công tác

Bảo đảm công khai, công bằng trong tuyển sinh đầu cấp

Năm học 2022 - 2023, quy mô học sinh trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Dự báo tương đối, ngành giáo dục đã sớm có chủ trương ổn định phương thức tuyển sinh để giải tỏa nỗi lo quá tải trường, lớp.



Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình) đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023 hệ chất lượng cao.

điều tra dân số, Phòng đã phân chỉ tiêu cụ thể cho từng trường tiểu học, trong đó trường cao nhất là 385 học sinh (Tiểu học Kỳ Bá), trường thấp nhất là 54 học sinh (Tiểu học và THCS Đông Thọ). Một điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp ở thành phố đó là năm học mới này học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của phường Trần Hưng Đạo có thể nộp hồ sơ vào học lớp 6 hệ đại trà tại Trường THCS Lương Thế Vinh. Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm theo quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và số học sinh theo kế hoạch.

Một yêu cầu quan trọng là bảo đảm công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh theo quy định và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Các trường chỉ được tiếp nhận học sinh khác tuyến nếu thiếu chỉ tiêu. Có giáo Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Được sự quan tâm của các cấp, hiện nay nhà trường đã có đủ phòng học và đủ đội ngũ nhà giáo để dạy 8 lớp tiểu học trong năm học mới. Chúng tôi tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 trong 2 ngày 20 - 21/6,



Trường Tiểu học An Ninh (Tiên Hải) tổ chức cho trẻ 6 tuổi tham quan trải nghiệm thư viện nhà trường.

trong đó ngành có hộ khẩu thường trú tại phường Kỳ Bá, ngày 21/6 tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tạm trú tại phường Kỳ Bá từ tháng 6/2021 trở về trước (nếu còn thiếu chỉ tiêu). Cùng với cấp tiểu học và THCS, ở cấp THPT, gần 21.000 học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 30 trường THPT công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học mới là 16.090 học sinh. Như vậy, sẽ có gần 5.000 học sinh không đủ vào các trường THPT công lập, các em có thể học tại các trường THPT tư thục,

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Mục tiêu của công tác tuyển sinh đầu cấp là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số lớp đối với những trường có quy mô vượt quá điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, các trường sẽ nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo..., sẵn sàng cho năm học mới.

ĐANG ANH

Từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng

Nhằm từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tổ chức đấu tranh với phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lê Quang Hân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Đông Hưng cho biết: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thời gian qua diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, thậm chí trang bị vũ khí "nóng" nhằm chống trả lực lượng chức năng. Nhiều loại chưa có trong danh mục ma túy tại Việt Nam, có loại được ngụy trang khéo léo gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, bắt giữ đối tượng vi phạm. Tội phạm ma túy trên địa bàn chủ yếu

buôn bán nhỏ lẻ, khi bị phát hiện đối tượng dễ phi tang vật chứng. Vì thế, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; tổ chức thành lập đội phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy". Bên cạnh đó, Công an huyện chỉ đạo toàn lực lượng, nhất là lực lượng trinh sát tích cực bám cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, tụ điểm mua bán ma túy...

Đi đôi với đấu tranh, Công an huyện Đông Hưng còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, các biện pháp phòng tránh khi bị lôi kéo, rủ rê, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy đến các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Vận động toàn dân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép của người thân, tại khu dân cư mình sinh sống. Ngoài ra, Công an huyện còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, lập hồ sơ quản lý 278 người nghiện. Những trường hợp này thường xuyên được gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đưa 22 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ quản lý 12 người sử dụng trái phép chất ma túy, 18 hồ sơ người nghiện ma

túy giáo dục tại nhà. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 28 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; trong tháng hành động phòng, chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ. Đặc biệt, Công an huyện đã đấu tranh thành công một số chuyên án, thu giữ tang vật là heroin và vũ khí gây sát thương. Điển hình, ngày 27/3/2022, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang một đối tượng trú tại tỉnh Điện Biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy về Thái Bình, thu giữ 4 bánh heroin.

Xã Minh Tân là địa bàn phức tạp về ma túy, có 10 đối tượng nghiện ma túy, 2,5km quốc lộ 39 chạy qua, tiếp giáp nhiều xã trong huyện và huyện Hưng Hà. Đánh giá đúng tình hình, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống ma túy; đồng thời, chủ động rà soát, nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm của các đối tượng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm hóa người nghiện, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản, tổ an ninh nhân dân để có nguồn thông tin giúp điều tra, phá các vụ việc liên quan đến ma túy. Thiếu tá Vũ Kim Giám, Trưởng Công an xã cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã bắt 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp với Công an huyện bắt 6 vụ, 6 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, trong đó có vụ bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin từ Điện Biên về.

Theo Thượng tá Hoàng Minh Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng: Để tiếp tục kéo giảm đến mức thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, thì gian trị, cùng với đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn phức tạp, Công an

huyện còn làm tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện, giữ vững một số địa bàn không ma túy. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp với cơ quan tư pháp trong điều tra,

truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến ma túy. Mặt khác, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

THU HIỀN



Công an xã Minh Tân (Đông Hưng) thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân cảnh giác với tội phạm ma túy.